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วาระที่ 1 เรือ่งสืบเนือ่ง/ติดตาม 

1.1 ปรับปรุงข้อเสนอแนะ 8 ข้อ ให้สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ 

ในเรื่องของการปรับปรุงข้อเสนอแนะ 8 ข้อ ขณะนี้สจส.ก าลังอยู่ระหว่างการด าเนินการ จะท า

การส่งเป็นไฟลเ์พ่ือท าการบรรจุเข้าท่ีประชุมในครั้งถัดไป 

 

 

 

 

 

 



1.2 ความคืบหน้าการด าเนินการจาก Case Base คร้ังที่ 4/2565 

 

จากการวิเคราะห์เคสนี้มีข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมว่าถนนเส้นนี้มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากท้ังสอง

ข้างทางเป็นแหล่งชุมชนและมีซอยค่อนข้างท่ีจะเยอะประกอบกับเป็นถนนท่ีมีความกว้างและมีรถจอด

ตลอดสองข้างทาง เบื้องต้นสจส.มีการประสานกับเขตและสน.พื้นท่ีในการลงส ารวจพื้นท่ี โดยวิศวกรของ

ส านักการจราจรและขนส่งได้มีแนวคิดท่ีจะปิดช่องกั้นช่องทางท่ีรถจักรยานยนต์ออกมาไม่ ให้

รถจักรยานยนต์ผ่านไปได้ เนื่องจากโดยปกติแล้วสะพานข้ามคลองนี้ไม่ได้ใช้ส าหรับรถจักรยานยนต์ แต่ให้

ใช้ส าหรับแค่คนเดินข้ามเท่านั้น ทางสจส.ก าลังพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพื่อไม่ให้มีช่องท่ี

รถจักรยานยนต์จะสามารถผ่านเข้าไปได้จากการลงพื้นท่ีของสจส.พบว่าท้ังสองข้างทางจะมีรถจอดอยู่

ตลอดแทบท้ังแนว คิดว่าจะต้องมีการติดตั้งป้ายห้ามจอดในบริเวณถนนเส้นนี้เพื่อไม่ให้รถท่ีจอดข้างทาง

บดบังทัศนวิสัยของรถท่ีจะออกจากซอยและในบริเวณท่ีรถจักรยานยนต์ออกมาเป็นสะพานข้ามจากแหล่ง

ชุมชนและโรงเรียนท่ีมีทางข้ามทางม้าลาย ด้วยถนนเส้นนี้มีซอกซอยค่อนข้างเยอะ จึงมีการจอดรถท่ีริม

ถนนอยู่ตลอดท้ังแนว ท าให้รถท่ีวิ่งผ่านไปมาของถนนเส้นนี้จะวิ่งช่องทางขวาเป็นหลักและเคสนี้จะมีเรื่อง

การดื่มขับเข้ามาร่วมด้วย จึงคิดว่ามีหลายประเด็นท่ีเป็นปัจจัยท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 



นพ.ธนะพงศ ์ ฝากไว้ 2 ประเด็นคือ 1.ควรจะมีการหารือกับทางผู้น าชุมชนว่าจะมีแนวทางในการ

เดินทางอย่างไรท่ีปลอดภัย 2.จะเห็นว่าถนนเส้นนี้มีความพยายามท่ีจะจัดการกับ

ความเร็ว โดยการตีเส้น Optical Speed bar แต่ก็เห็นว่ารถท่ีผ่านไปมายังไม่ได้มี

การชะลอความเร็วแต่อย่างใด เรียนถามทาง สจส.ว่ามีมาตรการเพิ่มเติมในการ

จัดการเรื่องความเร็วหรือไม่ เนื่องจากถ้ายังจัดการกับความเร็วไม่ได้ ท้ังคนเดิน

ข้ามถนนหรือผูข้ับขี่รถจักรยานยนต์ก็ยังคงมีความเส่ียงอยู่ดี  

สจส. สจส.รับไปด าเนินการในส่วนนี้ 

ที่ประชุม จากข้อสังเกตจะเห็นว่าถนนเส้นนี้จะมีลักษณะทางกายภาพท่ีคล้ายกันกับถนนเส้น

อื่นๆในพื้นท่ีกรุงเทพ คือเป็นถนนทางตรงท่ีมีระยะทางค่อนข้างยาว ซึ่งจะมีอยู่ใน

ทุกโซนพื้นท่ี โดยเฉพาะพื้นท่ีกรุงเทพฯรอบนอกและมักพบปัญหาการใช้ความเร็ว

ในทางตรง ถ้าสามารถจัดการความเร็วในพื้นท่ีนี้ได้ สามารถน าไปเป็นโมเดลให้กับ

เขตพื้นที่อื่นเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีได้ 

คุณประสิทธิ์ คิดว่าส าหรับถนนท่ีเป็นทางตรงควรท า ramble strip หรือเส้นชะลอความเร็ว

บริเวณก่อนถึงทางข้ามทางม้าลาย อาจจะช่วยเป็นการป้องกันการเกิดเหตุได้ ช่วย

ป้องกันได้ท้ังคนข้ามถนนและช่วยเตือนให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วลง  

ที่ประชุม ส าหรับใน case นี้ เนื่องจากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นคนในพื้นท่ี ผู้เป็นพ่อคือผู้

ขับขี่รถจักรยานยนต์ น าลูกวัย 3 ขวบ นั่งไปด้านหน้าด้วยเพื่อท่ีจะไปตลาด 

เหตุการณ์นี้พ่อได้รับบาดเจ็บส่วนลูกเสียชีวิต คิดว่าน่าจะน า case นี้ไปพูดคุยกับ

ชุมชนว่าปัญหาท่ีเกิดขึ้นนั้นเกิดจากอะไรและเชิญชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

แก้ไขปัญหานี้ร่วมกัน 

สจส. จะเห็นว่าหน้าซอยท่ีรถจักรยานยนต์ออกมานั้นมีป้ายโฆษณาท่ีบดบังการมองเห็น

ของผู้ขับขี่ซึ่งในส่วนนี้ก็มีหลายจุดในกรุงเทพมหานคร จะประสบปัญหาเรื่องป้าย

เช่นเดียวกัน  



ที่ประชุม เรื่องป้ายโฆษณาหรือป้ายหาเสียงท่ีติดตั้งในพื้นท่ี ในส่วนนี้คิดว่าผู้ท่ีอนุญาตให้

ติดตั้งหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนั้นอาจจะเพิ่มเงื่อนไขในการติดป้ายเหล่านี้ ให้

ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นหลักและไม่ให้บดบังทัศนวิสัยในการ

มองเห็น  

คุณประสิทธิ์ ประเด็นเรื่องป้ายโฆษณาหรือป้ายหาเสียงท่ีติดตั้งอยู่ในระดับสายตาของผู้ขับขี่ 

เป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้บดบังการมองเห็นของผู้ขับขี่ในการขับออกจากทางแยกหรือ

ทางออกจากซอย อาจท าให้สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดเหตุ ต้องมีข้อก าหนดว่าห้ามไม่ให้มี

ป้ายติดตั้งบริเวณทางแยกหรือทางออกจากซอย คิดว่าในเร่ืองป้ายก็เป็นปัจจัยด้าน

ความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

สจส. ในส่วนของป้ายหาเสียง จากการลงพื้นท่ีตรวจสอบปัจจุบันไม่มีป้ายเหล่านี้แล้ว แต่

จะมีในเรื่องของกิ่งไม้บางส่วนท่ียังบดบังการมองเห็นและมีรถจอดท่ีริมฟุตบาท

บริเวณทางออกหน้าซอย ท าให้ผู้ขับขี่ที่จะออกจากซอยมองไม่เห็นรถที่มาอีกฝั่ง 

ที่ประชุม รบกวนให้ทาง สจส.สรุปความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาของ case นี้เพ่ือแจ้งให้ท่ี

ประชุมทราบในการประชุมครั้งถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 โครงการ “เสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยทางถนนด้วยมาตรการองค์กร” 

 

ความคืบหน้า โครงการ “เสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยทางถนนดว้ยมาตรการองค์กร”  

ความคืบหน้าในส่วนท่ี 1 มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นท่ี 6 สน. เพื่อกวดขันวินัยจราจร

และสวมหมวกนิรภัย 100% ท้ังหมดจ านวน 31 ป้าย 

 

 

 

 

 

 



 

ความคืบหน้าใน ส่วนท่ี 2 มีการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

ทางถนนด้วยเครื่องมือ Behavior Base Safety : BBS โดยมีการอบรมผ่านทางออนไลน์ เมื่อวันท่ี 11 

กรกฎาคม 2565 ให้กับทางเจ้าหน้าท่ีตรวจท้ังหมดกว่า 3,000 นาย ในพื้นท่ี บช.น.ท้ังหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ความคืบหน้าใน ส่วนท่ี 3 ฝึกการใช้เครื่องมือ Behavior Base Safety : BBS ภาคสนามโดยน า

ร่องกับ 6 สน. กลุ่มเป้าหมาย ในวันท่ี 29-31 สิงหาคม พ.ศ.2565 ในส่วนนี้มีเจ้าหน้าท่ีเทศกิจในเขตพื้น

ท่ีมาเข้าร่วม และสน.มีนบุรีได้เชิญชวนนักเรียนเทคนิคมาเข้าร่วมด้วย จะเห็นว่าในส่วนนี้เป็นความร่วมมือ

ในการขับเคลื่อนร่วมกันระหว่าง สน.และส านักงานเขต 

Behavior Base Safety : BBS 

 หลักการพื้นฐานเมื่อมีการบังคับใช้ในเชิงบวกจะไม่มุ่งเน้นเพียงแค่การจับปรับ แต่พยายามท่ีจะ

สะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใย สะท้อนให้เห็นผลลัพธ์เมื่อไม่ปฏิบัติตาม เช่น จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไม่สวม

หมวกนิรภัย จะมีผลกระทบอย่างไรและท้ิงท้ายการเตือนด้วยความห่วงใย ซึ่งไม่ได้คาดหวังว่าจะมีการ

เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ผู้ขับขี่ทบทวนว่ามีคนมาตักเตือนด้วยความเป็นห่วงเป็นใย เพราะฉะนั้นหลักการของ 

BBS จะเริ่มให้ความเปลี่ยนแปลงในครั้งท่ี 2-3 จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงโดยทันที แต่ข้อดีของ BBS คือจะไม่

เจอแรงต้านในคร้ังแรก โดยท่ีผ่านมาเน้นการบังคับใช้ในเชิงจับปรับผู้ขับขี่ก็จะรู้สึกต่อต้านในเชิงลบว่าโดน

แต่จับปรับไม่มีการแนะน าหรือตักเตือนใดๆ ไม่ใช่แค่ในเรื่องของหมวกนิรภัย รวมไปถึงเรื่องการคาดเข็ม

คัดนิรภัยก็สามารถใช้หลักของ Behavior Base Safety : BBS ได้เช่นเดียวกัน  



วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 

2.1 สถิติการเกิดอุบัติเหต ุปี 2565 

 

ภาพรวมของการเกิดอุบัติเหตุท้ังประเทศ เสียชีวิตเพิ่มขึ้น +7.82% บาดเจ็บลดลง -2.76% ส่วน

ภาพรวมของกรุงเทพมหานคร เสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึง +14.41% บาดเจ็บเพิ่มขึ้น 11.81% โดยจ านวนครั้งท่ี

เกิดเหตุ (เฉพาะเคสเสียชีวิต) รวม 506 ครั้ง จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าภาพรวมมีแนวโน้มท่ีผู้เสียชีวิตจะ

เพ่ิมขึ้น หากไม่มีการด าเนินการหามาตรการป้องกันแก้ไขอย่างต่อเนื่องจริงจัง 

 

 

 

 



 

ช่วงวันท่ีเกิดเหตุมากท่ีสุดคือวันเสาร์-อาทิตย์ คิดเป็น 18% , ช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุมากท่ีสุดจะเกิด

เหตุตอนกลางคืนเวลา 21.01-24.00 น. คิดเป็น 21% , และช่วงอายุท่ีเสียชีวิตสะสมมากท่ีสุดคือวัย

ท างานหรือในช่วงอายุ 20-29 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปัจจัยเสี่ยงในทางภายภาพพบว่า ฝนตกถนนลื่นและไฟส่องสว่างไม่เพียงพออยู่ในล าดับต้นๆ 

ลักษณะของการเกิดเหตุพบว่าเหตุรถชนกันมากท่ีสุด ,ในด้านพฤติกรรมเสี่ยงพบว่า การขับเร็วยังคงเป็น

อันดับแรกและพบว่ามีการดื่มขับเพิ่มขึ้นในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา จะเห็นว่าลักษณะเหตุที่ไม่มีคู่กรณีก็

มีเปอร์เซ็นต์เพิ่มสูงขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าอาจมีปัจจัยหรือองค์ประกอบอื่นๆเข้ามาร่วมด้วย ท าให้เกิดเหตุ

โดยไม่มีคู่กรณีหรือล้มเอง ส่วนประเด็นเรื่องการดื่มขับท่ีมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มสูงขึ้น เมื่อข้อมูลตัวเลขสะท้อน

ให้เห็นว่าเริ่มมีการดื่มขับเพิ่มมากขึ้น อาจต้องมาหารือร่วมกันกับทาง บช.น. ว่าจะต้องมีด่านตรวจจับเมา

แล้วขับกลับมาหรือไม่ 

 

 

 

 



นพ.ธนะพงศ ์  เรียนถามว่ามีมาตรการเร่งด่วนท่ี สจส.และศปถ.กทม. พอจะขยับท าได้ทันที

 เช่นการชนท้ายรถท่ีจอดริมทาง คิดว่าน่าจะเป็นมาตรการท่ีน่าจะแก้ได้ ถือเป็น

 มาตรการระยะสั้นได้หรือไม่  

สจส. นโยบายของท่านผู้ว่าฯในการแก้ไขปัญหาเร่ืองของจุดเสี่ยงท่ีเกิดอุบัติเหตุ ท่านผู้ว่า

ฯให้สจส.ก าหนดจุดท่ีเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยท่ีผ่านมาจะใช้ข้อมูลท่ีเกิดอุบัติเหตุ

ซ้ าๆ 100 จุดเสี่ยง ให้ลงไปท าการศึกษาว่าใน 100 จุดเสี่ยงท่ีเกิดเหตุบ่อยครั้ง 

สาเหตุหลักนั้นคืออะไร ท่านผู้ว่าฯต้องการให้ทางสจส.ก าหนดว่าบริเวณไหนควร

จะออกมาตรการแบบไหนในการแก้ไขปัญหาท้ังด้านการเกิดอุบัติเหตุและด้าน

การจราจร ซึ่งในส่วนนี้มีความจ าเป็นท่ีจะต้องเก็บข้อมูลเชิงลึกเนื่องจากต้องการ

ก าหนดเฉพาะจุด อาจจะต้องท าการประสานไปยังสน.พื้นท่ีในการเก็บข้อมูลเชิง

ลึกในการเกิดอุบัติเหตุ ในส่วนนี้อาจจะต้องขอความร่วมมือบริษัทกลางฯ

และบช.น.ในการขอข้อมูลเชิงลึกเพื่อน าวิเคราะห์หาสาเหตุและก าหนดแนว

ทางการแก้ไขป้องกัน 

พล.ต.ต.จิรสันต์ ในส่วนของเรื่องการเมาแล้วขับ สถานการณ์ในประเทศเริ่มผ่อนคลายและมีการ

เปิดประเทศโดยคาดว่าประชาชนจะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ มีการดื่มกินตาม

ร้านอาหาร ทางต ารวจได้ตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น คาดว่าน่าจะมีการขับรถ

เฉี่ยวชนหรือกรณีเมาแล้วขับมากขึ้น ทางต ารวจจึงมีการตั้งด่านเพื่อตรวจวัด

แอลกอฮอล์ จะเห็นว่าผลการจับกุมเรื่องเมาแล้วขับเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกัน

กับข้อมูลจากทางกทม.ได้ประสานน าข้อมูลจากอบถ.มาน าเสนอ 

 

 

 



ที่ประชุม ในหลายๆจุดที่มีรถใหญ่จอดริมทางและเกิดอุบัติเหตุ เป็นจุดที่ไม่ใช่จุดห้ามจอด ไม่

มีป้ายห้าม แต่ในเชิงกายภาพไม่ควรท่ีจะให้จอดเนื่องจากมีความเสี่ยงเสนอว่าถ้า

เขตและสน.ในพื้นท่ีมองภาพออกว่าตรงจุดท่ีเป็นจุดท่ีจอดแล้วเสี่ยงหรือเป็นจุดท่ี

เกิดอุบัติเหตุรถชนท้ายบ่อยครั้ง ใช้วิธีทางกายภาพเข้ามาบังคับโดยการทาสีขาว

แดงห้ามจอด อาจเป็นอีกวิธีท่ีท าให้พฤติกรรมคนเปลีย่นได้ 

สจส. เห็นด้วยกับการก าหนดพื้นท่ีเฝ้าระวังเรื่องของรถใหญ่จอดริมทาง เป็นไปได้ถ้ามี

ข้อมูลท่ีมากพอ อาจจะก าหนดลงในแผนท่ีจุดเสี่ยงเป็นข้อมูลให้กับประชาชนใน

การระมัดระวังในการเดินทาง ซึ่งท่านผู้ว่าฯมีนโยบายเกี่ยวกับการท าแผนท่ีจุด

เส่ียงหรือ heat maps น าเสนอให้กับประชาชน อาจจะต้องมีการขอความร่วมมือ

ในการรวบรวมในส่วนนี้  

พล.ต.ต.จิรสันต์ ในกรณีของรถใหญ่จอดริมทางท าให้เกิดอุบัติเหตุชนท้าย ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ี

ชั้นนอกเป็นหลักและส่วนใหญ่ไม่ค่อยทาขาวแดง เห็นด้วยว่าในส่วนของกทม.

และบช.น.ควรมีความร่วมมือกันในการพิจารณาจุดเสี่ยงท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ใน

กรณีของการแก้ไข คิดว่าควรเน้นย้ าในการสร้างจิตส านึกแก่ผู้ขับขี่ อาจจะให้เขต

พื้นท่ีช่วยประสัมพันธ์ในเรื่องของการไม่จอดริมทางเนื่องจากจุดนั้นมีการเกิด

อุบัติเหตุบ่อยครั้ง เน้นการประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นท่ี ในกรณีท่ีเกิดเหตุบ่อยครั้ง

อาจจะพิจารณาตีเส้นขาวแดงเพื่อห้ามจอด 

นพ.ธนะพงศ ์ เรื่องรถใหญ่ ท่ีจอดริมทาง ในส่วนนี้มีกฎหมายท่ีสามารถบังคับใช้กับตัว

ผู้ประกอบการได้ ในเรื่องของการจอดรถผิดในท่ีห้ามจอด มีโทษปรับสูงสุดถึง 

50,000 บาท ถ้าขนส่งบังคับใช้ก็อาจจะก ากับดูแลเรื่องนี้ได้ แต่คิดว่าอาจจะขอ

ความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการก่อนในเบื้องต้น 

 

 



2.2 Case Base (1) 

 

 



 

ขอสังเกต ในด้านพฤติกรรมหรือการกระท าท่ีไม่ปลอดภัยของผู้ขับขี่ ในฝั่งของรถยนต์ท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยง

โดยการขับรถออกจากร้านอาหารจากช่องทางซ้ายเพื่อท่ีจะไปอยู่ช่องทางขวาทันทีโดยไม่ใช้ความ

ระมัดระวัง ประกอบกับมีการดื่มแล้วขับร่วมด้วยอาจท าให้มีผลต่อการตอบสนองและการตัดสินใจ ส่วนใน

ฝั่งของรถจักรยานยนต์ขับขี่มาด้วยความเร็วสูงโดยไม่ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่เช่นเดียวกัน แต่ก็ยังมี

ปัจจัยอื่นร่วมด้วย เช่น บริเวณหน้าร้านมีจุดกลับรถจากในคลิปจะเห็นว่าหลังเกิดเหตุมีรถยนต์สีขาวขับ

ตามมาคาดว่ารถจักรยานยนต์ผู้เสียชีวิตอาจจะเบี่ยงหลบรถคันสีขาวท่ีก าลังจะกลับรถ รวมถึงป้ายหน้า

ร้านอาหารท่ีวางล้ าออกมาบนไหล่ทางและรถท่ีจอดริมทางด้านซ้ายอาจท าใหบ้ดบังกีดขวางทางออก  

สน.ภาษีเจริญ จากสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นท่ีเกิดเหตุอยู่ใกล้จุดกลับรถ และช่วงเกิด

เหตุเป็นเวลากลางคืน ถนนโล่ง ท าให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็ว แนวทางในการแก้ไข คิด

ว่าต้องมีป้ายเตือนว่าเป็นทางร่วมทางแยกให้ลดความเร็วลงเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ

บ่อยครั้ง ส่วนเรื่องของป้ายท่ีตั้งล้ าออกมาท่ีไหล่ทางคิดว่าจะต้องมีการพูดคุยขอ

ความร่วมมือร้านค้าหรือผู้ประกอบการให้ตั้งป้ายโดยค านึงถึงความปลอดภัยของ

ผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นหลัก 



เขตภาษีเจริญ ในส่วนของส านักงานเขตภาษีเจริญ จากเหตุการณ์ร้านชบาท่ีเกิดเหตุในเวลา

กลางคืน ปัญหาท่ีเห็นชัดคือเรื่องของป้ายท่ีบดบัง ท าให้รถยนต์ต้องเบี่ยงออกไป

ทางเลนขวา ในส่วนนี้ส านักงานเขตภาษีเจริญรับไปด าเนินการแก้ไขและคิดว่าใน 

case นี้จะเป็น case ตัวอย่างท่ีจะน าไปศึกษาเพื่อถอดบทเรียนไม่ให้เกิดขึ้นซ้ าอีก

ในอนาคต 

สจส. สอบถามทางเจ้าหน้าท่ีต ารวจว่าใน case นี้ได้มีการสอบปากค าผู้ขับขี่รถยนต์

หรือไม่ว่าเหตุผลอะไรจึงเบี่ยงรถออกไปทางขวาทันทีเมื่อออกจากร้าน ถ้าสังเกตดู

แล้วช่องทางซ้ายก็ยังพอท่ีจะขับไปได้แต่อาจจะแคบลงเล็กน้อย 

สน.ภาษีเจริญ ผู้ขับขี่แจ้งว่าต้องการท่ีจะไปวิ่งเลนขวาจึงออกไปอย่างกะทันหัน โดยผู้ขับขี่รถยนต์

ยอมรับว่าประมาท 

คุณประสิทธิ์ มีความเห็นท่ีสอดคล้องกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจสน.ภาษีเจริญ คิดว่าป้ายหน้าร้านเป็น

ส่วนหนึ่งท่ีท าให้รถยนต์ต้องตีวงกว้าง เมื่อตีวงกว้างโอกาสท่ีจะกลับไปใช้ช่องทาง

แรกนั้นเป็นไปได้ยากประกอบกับมีรถจอดท่ีล้ าไหล่ทางมาค่อนข้างเยอะ ในส่วน

ของแนวทางการแก้ไขคิดว่าร้านค้าก็ควรจะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเนื่องจากป้าย

หน้าร้านก็อาจเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 

พล.ต.ต.จิรสันต์  เห็นตรงกับคุณประสิทธิ์ว่าลักษณะท่ีเกิดเหตุป้ายหน้าร้านเป็นตัวบังคับให้ต้องตีวง

เพ่ือออกจากร้านประกอบกับรถท่ีจอดใกล้ทางออกของร้านชบาท่ีจอดล้ าออกมาท่ี

ไหล่ทาง คิดว่าในส่วนนี้จะเป็นประเด็นข้อพิจารณาได้ว่าป้ายหน้าร้านและรถท่ี

จอดขวางเป็นปัจจัยท าให้ผู้ขับขี่ต้องเบี่ยงออกไปเพื่อใช้ช่องทางขวา  

 

 

 



2.2 Case Base (2) 

 

 

 



 

ข้อสังเกต คาดว่าเกิดจากปัจจัยทางพฤติกรรมการขับขี่ท่ีไม่ปลอดภัย จะเห็นว่ารถจักรยานยนต์ของ

ผู้เสียชีวิตออกจากซอยด้วยความเร็วและไม่หยุดชะลอดูรถที่มาจากทางตรง ส่วนรถจักรยานยนต์คู่กรณีขับ

ขี่มาจากทางตรงด้วยความเร็วโดยไม่ชะลอเมื่อถึงแยก ปัจจัยด้านกายภาพอาจเป็นรถจักรยานยนต์ท่ีจอด

ขายของอยู่บริเวณปากซอยซึ่งอาจท าให้บดบังการมองเห็นได ้

นพ.ธนะพงศ ์ ใน case นี้ คิดว่าต ารวจและกทม.อาจจะต้องหารือร่วมกันเพื่อไปสร้างความ 

ร่วมมือกับพ่อค้าแม่ค้าในการแก้ไขปัญหาเร่ืองของจุดที่จอดรถขายของ 

ที่ประชุม  เรื่องของรถท่ีจอดขายของบริเวณหน้าปากซอย ควรลงไปพูดคุยขอความ

 ร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้าให้ช่วยขยับจากพื้นท่ีเดิมที่อยู่ริมถนนใหญ่ให้ขยับเข้ามาใน

 ซอยบริเวณข้างเซเว่นโดยไม่ให้กีดขวางทางเข้าหรือการตีวงเล้ียว 

 

 



พล.ต.ต.จิรสันต์ ในประเด็นการแก้ปัญหาเรื่องพ่อค้าแม่ค้าท่ีจอดขายของคิดว่าอาจจะไม่ได้แก้ได้

   ง่ายเนื่องจากอาจมีผลต่อรายได้ของพ่อค้าแม่ค้าในส่วนนี้คิดว่าต้องมีการลองลง  

   พื้นท่ีไปพูดคุยดูก่อนอีกประเด็นท่ีน่าสนใจคือการแก้ไขด้วยการห้ามเลี้ยวโดยการ

   น าเอาแบริเออร์พลาสติกสีส้มมาตั้งกันบริเวณทางแยกเพื่อไม่ให้รถท่ีออกจากซอย

   เลี้ยวไปทางขวาได้ อาจจะประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ ให้กับประชาชนในพื้นท่ี

   ก่อนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน 

สจส. เพิ่มเติมเรื่องแบริเออร์ จากท่ีได้รับจัดสรรมา 100 ตัว ปัจจุบันใกล้ท่ีจะหมดแล้ว 

ถ้าทางเจ้าหน้าท่ีต ารวจต้องการท่ีจะใช้ รบกวนรีบท าหนังสือประสานมายัง สจส. 

โดยด่วน 

นพ.ธนะพงศ ์ จากคลิปจะเห็นว่าการออกจากซอยของผู้เสียชีวิตนั้น ลักษณะเหมือนการย้อนศร

ซึ่งค่อนข้างท่ีจะมีความอันตราย คิดว่าการน าแบริเออร์มาตั้งท่ีบริเวณเกาะกลาง

ถนนหน้าซอย อาจเป็นตัวช่วยในการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ได้ 

คุณประสิทธิ์ จะเห็นว่าท้ัง 2 case ท่ีน ามาวิเคราะห์ ส่วนใหญ่จะเป็นเคสท่ีขับขี่ออกมาจากหัว

มุมหรือหน้าปากซอยท้ังหมด คิดว่าเคสนี้เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ท้ังสองฝ่าย

ท่ีไม่เคารพวินัยจราจร รถท่ีมาจากทางตรงก็ไม่ได้ขับชิดซ้ายเนื่องจากมีรถของ

พ่อค้าแม่ค้าจอดขายของอยู่ ส่วนรถท่ีออกจากซอยก็เลี้ยวรถออกไปโดยไม่ได้มอง

รถทางด้านขวา และยังมีเรื่องของร้านสะดวกซื้อท่ีเป็นเจ้าของพื้นท่ีท่ีมีรถมาจอด

ขายของ ในส่วนนี้คิดว่าน่าจะลองลงพื้นท่ีไปพูคคุยหารือกับร้านสะดวกซื้อในเรื่อง

ของรถท่ีจอดขายของว่าสามารถปรับเปลี่ยนให้มาอยู่ในจุดท่ีไม่บดบังหรือจุดทาง

แยกตรงนั้นปลอดภัยหรือไม่ 

 

 



ที่ประชุม ฝากทางเขตพื้นท่ีว่าในทุก case ท่ีพูดคุยร่วมกัน อยากให้น าเข้าไปพูดคุยกันต่อใน

ท่ีประชุม ศปถ.เขตด้วย เนื่องจากในท่ีประชุม ศปถ.เขต จะมีสน.พื้นท่ีเข้ามาร่วม

ประชุมด้วย น า case base ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีมาพูดคุยกันในท่ีประชุมเพิ่มเติมว่า

ในพื้นท่ีนี้มีลักษณะเหตุที่มีความคล้ายกันกับ case นี้หรือไม่ 

บริษัทกลางฯ จะเห็นว่าใน case นี้ รถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตนั้นไม่มีประกันภัย พ.ร.บ.ซึ่ง

ท าให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วจะไม่ได้รับการเยียวยาตามสิทธิ  จึงอยากขอความ

ร่วมมือช่วยกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้รถจักรยานยนต์ทุกคันนั้นมีการท า

ประกันภัย พ.ร.บ. เพราะอย่างน้อยเมื่อเกิดเหตุขึ้นจะได้รับการดูในส่วนของ

ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล 

 

 

 

 



2.2 Case Base (3) 

 

 

 



ข้อสังเกต คาดว่าเกิดพฤติกรรมการขับขี่เป็นหลัก โดยผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ Xmax ขับขี่มาด้วยความเร็ว 

ไม่มีการชะลอความเร็วเพื่อมองรถจักรยานยนต์ท่ีจอดรอสัญญาณไฟจราจร รวมถึงจุดดึงดูดสายตาท่ีผู้ขับ

ขี่รถจักรยานยนต์ Xmax อาจจะสังเกตเพียงสัญญาณไฟจราจรหรือสัญญาณไฟ Countdown จึงไม่ได้

สังเกตว่ามีรถจอดรออยู่บริเวณนั้น ส่วนทางด้านของรถจักรยานยนต์ Pcx ท่ีจอดรอสัญญาณไฟจราจรอยู่ 

มีข้อสังเกตว่าไฟท้ายของรถจักรยายนต์ Pcx นั้นมีความผิดปกติหรือไม่ และเรื่องของการจอดรอสัญญาณ

ไฟท่ีไม่ปลอดภัย อาจเป็นปัจจัยท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ได้ ซึ่งบริเวณจุดเกิดเหตุนี้เป็นจุดที่ไม่เคยเกิด

อุบัติเหตุ จึงคาดว่าเป็นท่ีพฤติกรรมกรรมของผู้ขับขี่ 

นพ.ธนะพงศ ์ โดยส่วนตัวมีข้อสังเกตเร่ืองของไฟท้ายรถจักรยานยนต์ Pcx มีความผิดปกติหรือไม่ 

แต่โดยปกติแล้วไฟท้ายรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่สมัยนี้ก็ค่อนข้างท่ีจะสังเกตได้ง่าย

ในระดับนึง แต่รถ Xmax ท่ีมาด้วยความเร็วสูงนั้นและประกอบกับการท่ีถูกถึง

สายตาด้วยไฟสัญญาณจราจรหรือก าลังจดจ่อไปท่ีไฟท่ีก าลัง countdown หรือไม่ 

จึงท าให้ไม่ได้สังเกตว่ามีรถจอดรออยู่บริเวณนั้น และในเชิงกายภาพ การจอดรถ

รอสัญญาณไฟจราจรถ้าเป็นไปได้ควรจะจอดรอในเลนซ้าย คิดว่าเลนซ้ายน่าจะ

เป็นต าแหน่งการจอดรอท่ีผู้ขับขี่นั้นจะ safe ตนเองได้ 

ที่ประชุม เรียนถามผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องว่าจุดเกิดเหตุนี้เป็นส านักงานเขตใดท่ีเป็นผู้รับผิดชอบ

ดูแล 

เขตสายไหม จากข้อมูลอุบัติเหตุใน case นี้ เรียนท่ีประชุมว่าบริเวณท่ีเกิดเหตุจะเป็นพื้นท่ี

รับผิดชอบของส านักงานเขตดอนเมืองแต่ในส่วนของส านักงานเขตสายไหมก็

พร้อมท่ีจะแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ร่วมกัน 

ที่ประชุม  ถ้าดูจากพฤติกรรมการขับขี่และช่วงเวลาในการเกิดเหตุแล้วนั้นอาจจะมีเรื่องของ

   การดื่มขับเข้ามาร่วมด้วย รบกวนเจ้าหน้าท่ีต ารวจสน.สายไหมด าเนินการติดตาม

   ผลแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ Xmax  

สน.สายไหม  รับทราบด าเนินการในส่วนนี ้



คุณประสิทธิ์ เร่ืองปัจจัยท่ีก่อให้เกิดอุบัติในครั้งนี้ คิดว่าเกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่เป็นหลักจะ

เห็นว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ Pcx ไม่ได้สวมหมวกนิรภัยรวมถึงการขับขี่ด้วย

ความเร็วหรือการจอดรอสัญญาณไฟที่ไม่ปลอดภัยของผู้ขับขี่ทั้งสองคัน 

สจส.   พฤติกรรมของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ท่ีปลอดภัยเมื่อจะหยุดรอสัญญาณไฟจราจร

   ควรจะจอดรอสัญญาณไฟท่ีช่องทางซ้ายในส่วนนี้คิดว่าอาจจะต้องมีมาตรการใน

   การรณรงค์เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน 

ที่ประชุม จากความเห็นเป็นส่วนใหญ่ท่ีวิเคราะห์ว่าในเชิงพฤติกรรมอาจจะมีผลมากกว่าใน

เชิงกายภาพ แต่คิดว่ายังสามารถจัดการในเชิงกายภาพในส่วนของ Human Error

หรือข้อผิดพลาดของตัวบุคคล นั้นยังสามารถท่ีจะท าได้อยู่ โดยการน ากายภาพมา

Force พฤติกรรมคนส่วนหนึ่งและค่อยปรับในเชิงพฤติกรรมควบคู่กันไป 

 

 

 



วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

4.1 แผนที่แสดงอัตราการสวมหมวกนิรภัย ปี พ.ศ. 2564 

 

โดยข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท าแผนท่ีแสดงอัตราการสวมหมวก

นิรภัย ของปี 2564 จะเห็นว่ากรุงเทพมหานครจะอยู่ประเภทสีเขียวคือมากกว่า 30% แต่เมื่อดูภาพรวม

ท้ังประเทศจะเห็นว่าอัตราการสวมหมวกนิรภัยนั้นค่อนข้างน้อย 

ที่ประชุม เนื่องจากการประชุมในวันนี้มี สน.จ านวน 3 สน. เข้ามาร่วมประชุมด้วยจึงอยาก

สอบถามว่าอัตราการสวมหมวกนิรภัยดูลดลงจากช่วงก่อนโควิดหรือไม่ 

สน.ภาษีเจริญ ประเด็นเรื่องการสวมหมวกนิรภัยช่วงก่อนโควิดและช่วงปัจจุบันนี้ไม่ได้ ลดลง

เนื่องจากทางสน.มีการกวดขันวินัยให้มีการสวมหมวกนิรภัยอยู่อย่างต่อเนื่อง 

 



สน.สายไหม ในช่วงเทศกาลมีการระดมตั้งจุดสกัดตรวจจับปรับในพื้นท่ีของสน.สายไหม จาก

การประเมินคิดว่ามีการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มมากขึ้น 

สน.แสมด า ในเรื่องของการไม่สวมหมวกนิรภัย สน.แสมด า มีการกวดขันวินัยจราจรเพื่อให้มี

การสวมหมวกนิรภัยเพิ่มมากขึ้น ตามช่วงเวลาและช่วงเทศกาลส าคัญต่างๆตามท่ี

ได้รับมอบหมาย 

สรุป การกวดขันวินัยจราจรในเรื่องการสวมหมวกนิรภัยโดยเจ้าหน้าท่ีต ารวจ ยังคงเป็น

สิ่งท่ีส าคัญ เนื่องจากถ้าไม่มีการกวดขัน ผู้ขับขี่ก็จะไม่สวมหมวกนิรภัย เนื่องจาก

ช่วงโควิดมีการตั้งจุดกวดขันน้อยลง อัตราการสวมหมวกก็ลดลง  แต่เมื่อ

สถานการณ์โควิดเริ่มดีขึ้น เจ้าหน้าท่ีต ารวจกลับมากวดขันวินัยจราจร อัตราการ

สวมหมวกก็เริ่มกลับมาในทิศทางท่ีดีเพ่ิมมากขึ้น 

ที่ประชุม สอบถามไปยังท่านรองฯจิรสันต์ว่ากฎหมายการตัดแต้มใบอนุญาตขับขี่นั้นสามารถ

มาช่วยแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่ 

พล.ต.ต.จิรสันต์ คิดว่ากฎหมายการตัดแต้มใบอนุญาตขับขี่ก็มีส่วนในการช่วยแก้ปัญหา เนื่องจาก

การตัดแต้มนั้นมีผลต่อเนื่องไปถึงการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่และการเพิกถอน

ใบขับขี่ ในส่วนนี้เป็นมาตรการท่ีจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายนั้นมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น ผู้ใช้รถใช้ถนนก็จะเคารพกฎหมายมากยิ่งขึ้น โดยกฎหมายตัวนี้จะมีผล

บังคับใช้ในวันท่ี 9 มกราคม 2566 

ที่ประชุม ทางต ารวจมีมาตรการจัดการอย่างไร ส าหรับผู้ขับขี่ท่ีไม่มีใบอนุญาตขับขี่และผู้ขับ

ขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ที่กระท าความผิด 

พล.ต.ต.จิรสันต์ ในกรณีท่ีไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ส าหรับตัวกฎหมายใหม่จะมีโทษท่ีหนักขึ้น มีโทษถึง

ขั้นจ าคุก และในกรณีท่ีไม่มีใบอนุญาตขับขี่แล้วไปกระท าความผิด จะมีการเพิ่ม

โทษไปอีก 1 ใน 3 

 



4.2 นโยบาย - ข้อสั่งการของ ต ารวจ/มหาดไทย/กทม. 

 

ในส่วนนี้เป็นนโยบายจากทางส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่มีข้อสั่งการเชิงนโยบายในการ

ป้องกันอุบัติเหตุจราจรของทุกจังหวัด โดย พล.ต.อ.ด ารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการต ารวจ

แห่งชาต ิมีข้อสั่งการ 5 ข้อ ดังนี้ 

1.อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุท่ีท าให้คนไทยต้องเสียชีวิตเฉลี่ยนประมาณปีละ 20 ,000 คน บาดเจ็บกว่า 

1 ล้านคน แม้ในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร มีจ านวนท่ีลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่

สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยในปี 2565 มีแนวโน้มท่ีจะมากกว่าปี 2564 ซึ่งเป็นวาระ

เร่งด่วนท่ีจะต้องหามาตรการในการจัดการเพื่อชะลอความสูญเสียนี้ให้ได้โดยเร็ว 

2.ในปี 2565 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีนโยบายส าคัญที่จะน ามาใช้ในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน คือ

โครงการอาสาจราจร, สุภาพบุรุษจราจร และมีมาตรการตาม พ.ร.บ.จราจร ฉบับปรับปรุงใหม่หลาย

มาตรการ อาทิเช่น การดื่มแล้วขับ, การใช้เข็มขัดนิรภัยในทุกท่ีนั่ง, ท่ีนั่งนิรภัยในเด็กหรือ Car Seat, การ

ตัดคะแนนความประพฤติ มาตรการเหล่านี้ หากมีการด าเนินการอย่างจริงจัง จะมีผลอย่างมากในการลด

ความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งส านักงานต ารวจแห่งชาติจะต้องเร่งออกแนวทางในการปฏิบัติ



สนับสนุนปัจจัยในการด าเนิงาน และ ภ.จว.ทุกจังหวัดจะต้องน านโยบายและแนวทางการด าเนินงานไปสู่

การปฏิบัติอย่างเป็นเอกภาพ เข้มแข็ง จริงจัง ต่อเนื่องตลอดทั้งปี 

3.กลไกส าคัญในการด าเนินงานระดับพื้นท่ีคือการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความ

ปลอดภัยทางถนนจังหวัดด้านการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งจะต้องประชุมกันอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อ

เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4.ภ.จว.ต้องปฏิบัติงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในทุกกิจกรรมรวมถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

ไดท้ราบ แนวนโยบาย มาตรการและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

5.ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางถนน(อบถ.ตร.) เพื่อเป็นเครื่องมือในการก าหนด

แผนบังคับใช้กฎหมายและมาตรการป้องกันตลอดจนเป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามประเมินผลการ

ด าเนินงานในพืน้ท่ี 

 โดยนโยบายนี้ ผลส าเร็จในการด าเนินงาน พันธกิจท่ีส าคัญ คือการลดการบาดเจ็บ การเสียชีวิต

ของคนไทย อันจะเป็นการสงวนรักษาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นความส าคัญด้านความมั่นคงของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นโยบายจากกระทรวงมหาดไทยที่ได้มีหนังสือสั่งการลงมาที่กรุงเทพมหานคร เร่ืองการรณรงค์

สวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อให้หน่วยงานส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติตามข้อก าหนด

ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ก าหนดมาตรการองค์กรและมาตรการอื่นๆ ตามท่ีเห็นสมควร โดยให้ทุกส่วนราชการเป็นพื้นท่ีสวม

หมวกนิรภัย 100 % ท้ังผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 

2.น าระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง กับผู้ท่ีไม่สวมหมวกนิรภัย 

3.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยเน้นให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน ผู้น าองค์กร และผู้น าชุมชน 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตามกฎจราจร โดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งท่ีมีการขับ

ขี่รถจักรยานยนต์ รวมท้ังการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Media และสื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นท่ี โดย

ในส่วนนี้ได้มีการท าส่ือรณรงค์เป็นรูปแบบของไวนิลจ านวน 800 ผืน เกี่ยวกับเรื่องของการรณรงค์ให้มีการ

สวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อไปติดตั้งยังสถานท่ีราชการท้ังหมด รวมถึงจะมีการจัดประกวดโรงเรียน

ปลอดภัยโดยมีการมอบรางวัลให้จ านวน 5 โรงเรียน เพื่อชื่นชมและสนับสนุนโรงเรียนท่ีเป็นตัวอย่างใน

การปฏิบัติที่ดี 

 



4.ให้ด าเนินการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่วันท่ี 21 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป 

5.ให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร ก ากับ ติดตาม ให้ศูนย์ปฏิบัติการความ

ปลอดภัยทางถนนเขต รายงานผลการด าเนินงานให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน

กรุงเทพมหานครทราบทุกครั้งท่ีมีการประชุม 

 

นพ.ธนะพงศ ์ เพิ่มเติมในส่วนนี้ จากข้อท่ี 1 ตัวมาตรการองค์กร ต้องลงไปในทุกระดับจนถึง

ระดับชุมชน อยากให้มีการระบุว่าตัวมาตรการองค์นั้นมองท้ังมิติขององค์กรใน

กทม.ตั้งแต่ ระดับโรงเรียน โรงงาน ลงมาท่ีเขต ชุมชนทุกชุมชน จากข้อท่ี 3 ต้อง

แปลงออกมาเป็นรูปธรรม เช่น ในส่วนของผู้น าชุมชนท่ีใช้รถจักรยานยนต์ต้องสวม

หมวกนิรภัยเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคนในชุมชน สร้างความรับรู้ เริ่มต้นท าเป็น

แบบอย่าง และควรระบุเรื่องนี้ เป็นวาระติดตามทุกครั้ ง ท่ีมีการประชุม มี

กระบวนการติดตามผลลัพธ์ท่ีได้ เช่น เปอร์เซ็นการสวมหมวกนิรภัยมีการขยับ

เพิ่มขึ้นหรือไม่ อาจจะต้องติดตามไปถึงผลลัพธ์โดยทางศูนย์เอราวัณจะต้องมี

ข้อมูล Head injury มารายงานทุกเดือนว่าการบาดเจ็บท่ีศีรษะจากการไม่สวม

หมวกนิรภัยลดลงหรือไม่ ถ้าตัวเลขลดลงนั้นหมายความว่ามาตรการสวมหมวก

นิรภัยเป็นไปในทางท่ีดี เพราะฉะนั้นตัวเลข Head injury ในโรงพยาบาลก็จะต้อง

ลดลงเช่นเดียวกัน  

ที่ประชุม ในส่วนนี้ จะต้องเป็นการใชข้้อมูลที่มาจากท้ัง 3 ฝ่าย คือ 1.สจส.กทม. ในเรื่องของ

การ Action 5 ข้อ 2.บช.น. เรื่องสถิติในการตรวจจับหรือจุดตรวจต่างๆ 3.เรื่อง 

Head injury ของศูนย์เอราวัณ 

  



สจส.   ในส่วนของเรื่องการจัดประกวดโรงเรียนปลอดภัยโดยมีการมอบรางวัลให้จ านวน 

  5 โรงเรียน เพ่ือชื่นชมและสนับสนุนโรงเรียนท่ีเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติท่ีดีมีอัตรา

  การเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บของนักเรียนน้อยลงโดยจะวัดจากตัวชี้วัดและจะ

  มีคณะกรรมมาลงไปตรวจสอบเพ่ือท าการพิจารณาใหร้างวัลต่อไป 

บริษัทกลางฯ เพิ่มเติมในเรื่องการมอบหมวกนิรภัยให้กับทางกทม.จ านวน 126,117 ใบโดย 

หลักเกณฑ์ในการมอบหมวกให้กับโรงเรียนจ านวน 437 โรงเรียน ในสังกัดของ

กทม.โดยการส ารวจความต้องการใช้หมวกนิรภัยของทุกโรงเรียน มีการสนับสนุน

ร่วมกันระหว่างสมาคม, บริษัทกลางฯ และบริษัทประกันวินาศภัยอีกจ านวน 8 

บริษัท เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องจากการท่ีได้รับหมวกนิรภัยท้ัง126,117 ใบ อยู่บน

ศีรษะของเด็กนักเรียน กระตุ้นให้โรงเรียนมีมาตรการโดยการตั้งรางวัลให้กับ

โรงเรียนท่ีปฏิบัติในเรื่องของการสวมหมวกได้ดีอาจจะได้รับเงินรางวัล (ต้องมีการ

ก าหนดกฏเกณฑ์) ในรายละเอียดและมาตรการทางกทม.อยู่ระหว่างพูดคุยใน

รายละเอียดเพิ่มเติมว่าจะก าหนดตัวชี้วัดหรือหลักเกณฑ์อย่างไร 

บริษัทกลางฯ ประเด็นเรื่องของแบรเิออรก์ั้น บริษัทกลางฯเคยท าร่วมกันกับแขวงการทางสระบุรี 

โดยโครงการนี้แขวงการทางสระบุรีได้รับการบริจาคยางเก่าท่ีหมดสภาพน ามา

ดัดแปลงแปรสภาพท าเป็นอุปกรณ์เพื่อการจัดการและการจราจรมาท าเป็น ท า

เป็นวงเวียนหรือฐานตัวตั้งกรวยยาง ในส่วนนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงและ

มีแนวคิดท่ีจะขยายไปในแขวงการทางท้ัง 4-5 ภูมิภาค ตอนนี้อยู่ในระหว่างการ

ประชุมร่วมกันในการพิจารณาออกแบบให้ตอบโจทย์แก่ผู้ท่ีจะน าไปใช้ คิดว่าถ้า

สามารถปฏิบัติได้อาจท าให้มีอุปกรณ์ท่ีมีราคาไม่แพงน ามาใช้การจัดการจราจร ใน

ส่วนของโครงการนี้ถ้ามีข้อยุติกับทางแขวงการทางเรื่องของการก าหนดรูปแบบ

เรียบร้อยแล้วอาจน ามาใช้น าเสนอในท่ีประชุมต่อไป ถ้ามีหน่วยงานใดท่ีขาด

อุปกรณ์ด้านการจราจรและมีความสนใจในอุปกรณ์ลักษณะนี้ ทางบริษัทกลางฯ 

ยินดีที่จะสนับสนุนในส่วนนี้ให้เพิ่มเติม 



สจส. เพิ่มเติมประเด็นในเรื่องของมาตรการสวมหมวกนิรภัยท่ีในช่วงนี้กทม.มีมาตรการ

เรื่องของการสวมหมวกนิรภัย 100% และมีประเด็นต่อเนื่องในส่วนนี้ ท่ีจะต้องมี

การสรุปผลการตอบรับของมาตรการนี้ให้ผู้บริหารกทม.ทราบ จึงอยากจะรบกวน

ทางบช.น.ขอข้อมูลเกี่ยวกับคดีการจับปรับเรื่องการสวมหมวกนิรภัยใน

กรุงเทพมหานคร แยกเป็นรายเดือน เนื่องจากจะต้องมีการสรุป ก่อนและหลัง 

มาตรการ ว่ามีคดี ท่ีเกี่ยวกับการจับปรับเรื่องหมวกนิรภัยมากน้อยเพียงใด 

เพ่ือท่ีจะสรุปว่ามาตรการท่ีกรุงเทพมหานครได้ผลมากน้อยเพียงใด 

บช.น. รับทราบในส่วนนี้ สามารถประสานมาได้ทันที 

ที่ประชุม ในประเด็นบางส่วนท่ีอาจต้องท าเป็นคณะย่อยออกไปเพื่อท่ีเวลาในการประชุมนั้น

จะได้มีความกระชับมากยิ่งขึ้นและไม่เป็นการรบกวนเวลาท่านอื่น และเรื่องของ

คณะอนุกรรมการบังคับใช้กฎหมายท่ีจะมีการพูดคุยเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัด

ประชุมคณะอนุกรรมการบังคับใช้กฎหมาย ความคืบหน้าในส่วนนี้จะมีการแจ้งให้

ทราบในการประชุมครั้งถัดไป 

 

 

 

 

 

 

ผู้บันทึก 

ธนาคม ทองนาค 


